



วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2553

### นายกฯสั่งรื้อแผนระบายข้าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการมอบนโยบาย ระหว่างการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือผู้ประกอบการ (คชอ.) ว่า รัฐบาลจะทบทวนยุทธศาสตร์ การระบายข้าว ขณะนี้มีนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตขาดแคลน ราคาข้าวในตลาดโลก สูงขึ้น จึงต้องชะลอการระบายข้าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนข้าวที่ถูกน้ำท่วม เสียหาย ชาวนาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยังใช้สิทธิโครงการประกันราคาข้าว เพื่อขอรับส่วนต่าง ระหว่าง ราคาประกันกับส่วนต่างราคาตลาด ได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องมีผลผลิต

“ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย มีความเป็นไปได้ว่า ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือจะเป็น เรื่องข้าว จึงต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์การระบายข้าว แทนที่จะระบายข้าวก็อาจจะนำข้าวมาช่วยเหลือ ประชาชน อย่างน้อยก็ต้องชะลอเพื่อดูสถานการณ์ผลผลิตด้วย ซึ่งรัฐอาจจะขาดรายได้ ความจริงจะพูดอย่างนั้นก็ ได้ เพราะจะมีผลเหมือนกันเพราะเมื่อเกิดเหตุสัญญาณที่ส่งออกไป ขณะนี้คือราคาข้าวต้องสูงขึ้นอยู่แล้ว” นาย อภิสิทธิ์กล่าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชยกรรมกล่าวว่า ยินดีทำตามนโยบายของรัฐบาล เพราะ ปัญหา น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอาจสร้างความกังวลถึงความมั่นคงด้านอาหารหรือเซฟตี้สต็อก ทำให้ต้องมีการทบทวน แผนระบายข้าว ตนพร้อมนำข้อมูลสต็อกข้าวรัฐที่มีอยู่ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บ ปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เพื่อ พิจารณาให้รอบด้านว่าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวควรไปในทิศทางใด

แผนระบายข้าวเดิม ได้กำหนดการเก็บเซฟตี้สต็อกไว้แล้ว 1 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการ เพราะเมื่อรวมกับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเดือนพ.ย. นี้ แม้ว่าจะประสบปัญหาน้ำท่วมบางพื้นที่ แต่จากข้อมูล เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกข้าวทำให้คำนวณได้ว่า จะมีผลผลิต ลดลงอย่างน้อย 2 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวทั้งประเทศกว่า 30 ล้านตัน มั่นใจว่าข้าวจะ เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

“เข้าใจว่าเมื่อเกิดน้ำท่วม ต้องมีความกังวลเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร นายกฯ ยังเป็นประธาน คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) เมื่อมีนโยบายให้ทบทวนก็พร้อมปฏิบัติ การทบทวนแผนต้องพิจารณา รอบ ด้าน เป็นเรื่องที่ดีที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูก่อนตัดสินใจ” นางพรทิวา กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมนักส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่จะ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวไม่น่าจะรุนแรงอย่างที่คิด เพราะเปรียบเทียบความเสียหายเบื้องต้น คาดว่าจะมีข้าว หายไปจากตลาด 6 แสนตันข้าวสาร ไม่ใช่ปริมาณที่สูงจนต้องกระทบต่อชีพพลายที่จะป้อนความต้องการการ บริโภคภายใน และระดับราคาในตลาด หลังจากน้ำท่วมดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ น้ำในเขื่อนเต็ม สามารถใช้ เพาะปลูกได้ สถานการณ์ขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดปัจจุบัน แต่จะไม่ส่งผลต่อการส่งออกในปีหน้าด้วย

“การทบทวนแผนระบายข้าวเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมอยากให้ระบายต่อเนื่อง เพราะผลผลิตที่เสียหายใน ภาพรวมไม่มาก ชาวนาที่ได้รับความเสียหายเต็มจำนวนก็ต้องได้รับการชดเชย แต่ในภาพรวมตลาดไม่ควรหยุด

ระบายข้าวทันที เพราะสต็อกสูงถึง 3 ล้านตัน ยังมีผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดอีก โดยวิธีการระบายควรเน้นระบาย ล็อตเล็ก ๆ 3-4 แสนตัน และทบทวนพิจารณาสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเป็นระยะๆ" นายชูเกียรติ กล่าว  
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## สหรัฐฯ วิจารณ์ไทยปลอมปน ทูตพาณิชย์ชี้แจงแก้ปัญหาก่อนเสียตลาด

นางเกษสิริ ศิริภากรณ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหรัฐอเมริกา (วอชิงตัน) เปิดเผยว่า ได้ ทำหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ ให้เร่งรัดในการแก้ปัญหากลอมปนของข้าวที่ส่งออกไปสหรัฐฯ หลังได้รับการ ร้องเรียนของทางการสหรัฐฯ และออกตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยที่วางขายในสหรัฐฯ พบว่ามีปัญหาปลอมปน ข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุมธานีจริง โดยมีการปลอมปนข้าวปทุมธานีในข้าวหอมมะลิจึงถึง 90% ทั้งที่ข้าวถูก บรรจุระบุเป็นข้าวหอมมะลิ 100% และได้รับตรารับรองโดยกรมการค้าต่างประเทศของไทย

"เคยทำหนังสือรายงานและร้องขอให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งแก้ปัญหามากครั้งแล้ว ในการเข้มงวดผู้ ส่งออกและออกมาตรการป้องกัน หากปล่อยให้อยู่จะเป็นผลกระทบต่อภาพพจน์ข้าวหอมมะลิของไทย และ ปริมาณนำเข้าในระยะยาวจะลดลง ซึ่งตลาดสหรัฐยินยอมที่จะจ่ายแพงแต่ต้องได้สินค้าคุณภาพด้วย เราควรแก้ไข ก่อนที่เขาจะออกมาตรการเพิ่มเติม อาจเพิ่มต้นทุนผู้ส่งออกและเสียตลาดข้าวหอมมะลิถาวร" นางเกษสิริกล่าว  
ที่มา มติชน

## พรทิวาสั่งล้มดีลขายข้าวบ.เอ็มที จับตาขอตสองเปิดช่องคัมแบ็กอีก

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ได้ พิจารณา "ยกเลิก" การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลปริมาณ 1.9 ล้านตันให้กับบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เท รด จำกัดแล้ว โดยในสัปดาห์หน้าจะสั่งการให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสาร ซึ่งมีนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน แจ้งไปยังบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรดต่อไป

สำหรับสาเหตุที่พิจารณายกเลิกการจำหน่ายข้าวสารที่ให้กับบริษัทเอ็มทีชื่อนั้น นางพรทิวาให้เหตุผลว่า นับตั้งแต่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณานอนุมัติจำหน่ายข้าวสารให้บริษัทตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงขณะนี้ ปรากฏบริษัทเอ็มทีที่ยัง ไม่ได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า/องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ แถมยังทำหนังสือมา ขอให้ขยายระยะเวลาการรับมอบข้าวจากเดิม 150 วันเป็น 18 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป

"หลังจากนี้คงต้องเปิดให้มีการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมติ กขช. เดิมที่ให้ระบายข้าวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเกณฑ์ใหม่ก็ควรต้องยึดกรอบระยะเวลาและยังต้องยึดในเรื่อง เกณฑ์ราคากลางที่กำหนดไว้เป็นหลักการพื้นฐาน ผู้ส่งออกข้าวแต่ละรายจะต้องพิจารณาศักยภาพตัวเองว่า สามารถรับมอบข้าวได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ควรจะเสนอซื้อเท่าไร แต่ทางบริษัทเอ็มทีก็ยังมีสิทธิ์ จะเสนอซื้อข้าวเข้ามาใหม่ เพราะเป็นการเปิดขายข้าวแบบเสรี แต่ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ข้างต้น" นางพรทิวา กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้กังวลว่าการระบายข้าวในสต็อกที่จะล่าช้าออกไปจนถึงกลางเดือน พฤศจิกายนนั้น จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ เพราะพื้นที่ปลูกข้าวบางพื้นที่ปลูกช้ากว่าปกติราว 1 เดือน อีกทั้งในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแนวทางระบายข้าวด้วยวิธีอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะ วิธีการเจรจาขายข้าวในสต็อกรัฐบาลกับรัฐบาล (จีทูจี) ที่ได้รับการติดต่อซื้อข้าวกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เข้ามา ก่อนหน้านี้ สำหรับราคาอาจจะต้องกำหนดราคามิตรภาพ ส่วนปริมาณก็มีจำนวนมาก คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ ในภาพรวมจะยังสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายคือ 8.5 ล้านตัน

"ขณะนี้พื้นที่ 30-40 จังหวัดประสบปัญหาหน้าท่วม ในบางจังหวัดเป็นพื้นที่ตั้งคลังจัดเก็บสินค้าเกษตรในสต็อกรัฐบาล ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีสต็อกข้าวรัฐบาลในคลัง จ.นครสวรรค์ได้รับความเสียหายราว 30,000 กระสอบ แต่โดยปกติจะมีการทำประกันน้ำท่วมอยู่แล้วต้องรอผลสรุปอีกครั้ง" นางพรทิวกกล่าว

ทั้งนี้การขายข้าวในสต็อกรัฐบาล จำนวน 1.9 ล้านตัน ให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ในเครือเม้งไต๋ จาก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการขายข้าวมาก ไล่มาตั้งแต่การขายข้าวโดยไม่มีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป จนได้รับการร้องเรียนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขอโอกาสให้สมาชิกได้รับข่าวสารในการเปิดซื้อข้าวของรัฐบาลบ้าง

จนกระทั่งถึงการขายข้าวจำนวน 1.9 ล้านตันให้กับบริษัทโนเนมอย่างบริษัทเอ็มทีซีที่มีสถานที่ตั้งบริษัทเป็นร้านขายใจก้อยอยู่ที่รัชดา และไม่มีร่องรอยของการเป็นผู้ค้าข้าวมาก่อน ไม่มีการตรวจสอบความสามารถและความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ว่า จะสามารถรับมอบข้าวสารที่ซื้อไว้ถึง 1.9 ล้านตันด้วยการส่งออกไปต่างประเทศทันตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่

โดยก่อนหน้านี้นางพรทิวกจะตัดสินใจยกเลิกการขายข้าวลอตนี้ บริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด โดยมีสเตอร์เงิน หรือนายจิ้งเชียง เงิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ดำเนินการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขอขยายระยะเวลาการรับมอบข้าว การวางค้ำประกันเป็นรายโกดัง ไปจนกระทั่งถึงการขอเปลี่ยนตัวผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าว ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ขณะที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อนุมัติให้ขายข้าวให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด เมื่อเกิดกรณีอื้อฉาวขึ้น ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การดำเนินการทั้งหมดเกิดจากการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ ตนเองเพียงแต่ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงเสนอมาเท่านั้น จนนำมาสู่การตัดสินใจยกเลิกการซื้อขายข้าวครั้งนี้ในที่สุด แต่ผู้ส่งออกข้าวก็จะจับตามองการเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งต่อไปว่า บริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จะเข้ามาเสนอออร์เดอร์เพื่อขอซื้อข้าวอีกหรือไม่ และทางคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารจะดำเนินการอย่างไร

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

## "พรทิวก"ยอมล้มสัญญาขายข้าวเอ็มที 2 ล้านตัน

นางพรทิวก นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า ตนจะลงนามยกเลิกสัญญาอนุมัติขายข้าวปริมาณ 2 ล้านตันให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด หลังจากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวยังไม่มาทำสัญญา แม้ว่าจะมีการอนุมัติขายตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมาแล้ว แม้ว่ายกเลิกสัญญาแต่ยังเปิดให้บริษัทดังกล่าว สามารถเข้ามาเสนอซื้อข้าวได้ เพราะไม่สามารถกีดกันผู้ส่งออกได้

ส่วนการระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลครั้งต่อไป ต้องดำเนินการก่อนเดือน พ.ย. ที่จะมีข้าวฤดูกาลใหม่ ส่วนวิธีการนั้น มีหลายรูปแบบ ล่าสุดได้มีการเจรจากับหลายประเทศที่ต้องการซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลในแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

"ไม่กังวลว่าการระบายสต็อกข้าวจะล่าช้าออกไป เพราะมีจีทูจีรออยู่ติดต่อมาหลายประเทศแล้ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ ซึ่งเชื่อว่าไม่รวมปริมาณที่ขายผ่านจีทูจี จะทำให้การส่งออกข้าวไทยปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 8.5 ล้านตัน" นางพรทิวกกล่าว

สำหรับผลกระทบน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีข้าวสต็อกรัฐบาลหลายคลังได้รับผลกระทบแล้ว โดยมีความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 3 หมื่นกระสอบ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังเส้นของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน หลังจากบริษัทเวลบลิ่ง ได้ขอยกเลิกสัญญาซื้อมันสำปะหลังเส้นสต็อกรัฐบาล 3.5 แสนตัน โดยให้เหตุผลว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ

นายชาญชัย รัชชานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า สถานการณ์น้ำแล้งและน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง แต่ราคาข้าวเพิ่มจาก 1.2 หมื่นเป็น 1.33 หมื่นบาทต่อตันเท่านั้น ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"วันนี้ข้าวนาที่มีผลผลิตข้าวอยู่ในมือเขาขายข้าวออกมาทุกราคา ไม่ว่าจะราคาตลาดจะเป็นเท่าไรก็ตาม เพราะรู้ว่ารัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างจากราคาประกันให้ทั้งหมด ขณะที่ผู้ซื้อต่างประเทศเขาเห็นว่าวันนี้รัฐบาล เป็นเจ้ามือรายใหญ่ที่จ่ายเงินเกือบ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาข้าว และรู้ว่าราคาที่ชาวนาขายและโรงสีเข้าไปซื้อมีต้นทุนเป็นเท่าไร เขาก็ใช้ตรึงนี้ในการต่อรองราคา สุดท้ายราคาข้าวก็ไม่ขึ้นไปมาก" นายชาญชัย กล่าว

นายชาญชัย กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าในระยะยาวราคาข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะผลผลิตข้าวไม่ได้เพิ่มขึ้นแถมยังลดลงด้วย ขณะเดียวกัน ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย ประกอบกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## รับอานิสงส์น้ำท่วมหนุนราคาข้าวพุ่ง ตลาดช็อกแฉะเร่งระบาย

นายชาญชัย รัชชานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ ว่า ราคาเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-22 ตุลาคม โดยมีการซื้อขายในหลายบริษัท ส่วนสาเหตุที่เริ่มมีการซื้อขายข้าวมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาอุทกภัยในหลายประเทศ ทั้งฟิลิปปินส์ เวียดนาม และหลายประเทศได้ขายข้าวไปจนหมดสต็อก อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการที่รัฐบาลจะระบายข้าวในสต็อก รัฐบาล 5-6 ล้านตัน เพราะประเทศส่งออกสำคัญเกิดภาวะช็อก ข้าวขาด ทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จากภาวะน้ำท่วม

สำหรับราคาข้าวตั้งแต่ปี 2554 ถือเป็นช่วงขาขึ้นและราคาจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนระดับราคาจะสูงถึงเท่าใดนั้นมีหลายองค์ประกอบ อาทิ ราคาน้ำมัน ปัญหาอุทกภัยภายในประเทศ ระดับความเสียหายภายในและประเทศเพื่อนบ้าน แม้ที่ผ่านมาพืชเกษตรยังมีแนวโน้มปรับตัวแต่ข้าวจะเป็นพืชตัวเดียวเท่านั้นที่ราคาไม่ขยับตัว โดยเชื่อว่าปลายปี 2553 ไปถึงต้นปี 2554 ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าปริมาณข้าวจะเกิดปัญหาล้นตลาดที่สำคัญตลาดโลกยังต้องการข้าวในปริมาณสูงจะช่วยให้ราคาข้าวสารปรับตัวขึ้นไปอีกตันละ 500 บาท ข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นตันละ 300 บาท ซึ่งช่วงราคาขาขึ้นผู้ส่งออกสามารถต่อรองราคาเพิ่มได้ 10 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพื่อชดเชยค่าบาทแข็งส่วนความกังวลว่าความต้องการจะบีบให้ราคาขายขยับสูงไปเหมือนปี 2551 ที่เกิดจากความตกใจนั้น จะไม่เกิดซ้ำรอยอย่างแน่นอน แต่ราคาข้าวที่ปรับสูงจะเกิดจากความต้องการที่แท้จริง

ขณะที่นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า น้ำท่วมได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวที่เริ่มออกในเดือนตุลาคมนี้แล้วประมาณ 20-25% หรือปริมาณ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก หากน้ำท่วมต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ความเสียหายก็จะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการบริหารข้าวเปลือกร่วมกับสมาคมฯ กำลังหารือทบทบหนทางการกำหนดราคาประกันรายได้เกษตรกรใหม่ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้โดยใช้การตั้งราคาบนพื้นฐานรายได้ที่เกษตรกรที่อยู่ได้ โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในครั้งต่อไปไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่มา บ้านเมืองออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-22 ต.ค. 2553 มีจำนวน 170,149 ตัน มูลค่า 71.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 243,316 ตัน มูลค่า 91.646 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 22 ต.ค. 2553 มีจำนวน 5.563 ล้านตัน มูลค่า 2.351 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5,218,603 ตัน มูลค่า 2.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The government's General Statistics Office) คาดว่าในเดือน ต.ค. นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าในช่วง 10 เดือนแรกจะมีการส่งออกประมาณ 5.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.666 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.8% และ 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Philippine Department of Agriculture; DA) รายงานความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นเมกี (Typhoon Megi, local name: Juan) ว่าได้สร้างความเสียหายด้านการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 108.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของข้าวนั้น มีมูลค่าเสียหายประมาณ 85.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1.36 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก (unmilled rice) เสียหายประมาณ 222,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังไม่มีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปีี้ เพราะสต็อกข้าวของประเทศยังมีจำนวนมาก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

คณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีน (NDRC) ระบุ ในปี 2554 จีนจะรับซื้อข้าวสาลีขั้นต่ำ 95 หยวนต่อ 50 กิโลกรัมข้าวสาลีขาว และ 93 หยวนสำหรับข้าวสาลีแดงและผสม โดยจะเพิ่มให้ 5 หยวนและ 7 หยวนตามลำดับ เพื่อสนับสนุนชาวนาให้ปลูกข้าวสาลีเพื่อสร้างสมดุลให้กับตลาดภายในประเทศ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนของตลาดโลกและบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ

รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจการตลาดสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ราคาข้าวสาลีโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมากระตุ้นให้ราคาข้าวสาลีภายในประเทศไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาข้าวสาลีที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากภาวะแห้งแล้งในรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีลำดับ 3 ของโลก และน้ำท่วมซึ่งทำลายธัญพืชในแคนาดา

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจีน เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2553 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ลดปริมาณคาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีโลก โดยคาดว่าจะลดลงเหลือ 641.44 ล้านตัน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกันยายน 2553 อยู่ที่ 643.01 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จีนมีพื้นที่ปลูกข้าวสาลีกว่า 344 ล้านไร่ คิดเป็น 71.3%ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดของประเทศ

ที่มา [China Daily](http://China Daily)

## รัสเซีย

สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์รายงานว่า นายกรัฐมนตรี วลาดิเกียร์ ปูติน เปิดเผยในระหว่างการประชุมด้านการเกษตรว่า เขาได้ลงนามในคำสั่งให้มีการขยายระยะเวลาการส่งออกต่อไปอีก โดยถึงแม้ว่าปูตินจะระบุว่า รัสเซียสามารถเก็บเกี่ยวธัญพืชได้ประมาณ 60 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งถือว่าไม่น้อยถ้าพิจารณาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและภัยแล้ง แต่รัฐบาลก็จำเป็นต้องระงับการส่งออก เพราะต้องการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดอาหารในประเทศ รวมถึงอาหารสัตว์

ก่อนหน้านี้ รัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก ได้ออกคำสั่งห้ามส่งออกธัญพืช ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโพด และแป้งสาลี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 หลังจากที่เกิดภัยแล้งรุนแรงในภาคกลางของประเทศเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา จนส่งผลให้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง และยังคงส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งรวมถึงขนมปัง และเส้นก๋วยเตี๋ยว ปรับตัวขึ้นด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## FAO

สำนักข่าว Bloomberg อ้างนาย Concepcion Calpe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส องค์การเกษตรและอาหารของสหประชาชาติ (senior economist at the Food & Agriculture Organization of the U.N.) ว่า ปริมาณข้าวทั่วโลกในปีหน้าอยู่ในขั้นอันตราย เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มทบทวน ปรับลดผลผลิต และสต็อกข้าวของประเทศผู้ส่งออกสำคัญๆ ของโลกจะตึงตัวมากขึ้น หลังจากส่งออกเป็นจำนวนมากในปีนี้

สำนักข่าว Bloomberg ได้คำนวณว่า การขนส่งข้าวจากไทย เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐ และอินเดีย ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 80% ของการค้าข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 8.4% จากปีที่แล้ว เป็น 24.7 ล้านตันในปีนี้

ราคาข้าวเปลือกส่งหน้าในตลาดชิคาโก ทะยานขึ้น 51% จากระดับต่ำสุด 9.55 ดอลลาร์ต่อ 100 ปอนด์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผลจากภาวะน้ำท่วมทำลายการเพาะปลูกในปากีสถานและไทย ขณะที่ภาวะแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตในสหรัฐ และพายุไต้ฝุ่นเมกีทำลายการเก็บเกี่ยวในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก

นาย Calpe กล่าวว่า ราคาข้าวไม่มีแนวโน้ม ปรับตัวลดลง การสะสมสต็อกข้าวในไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสองรายใหญ่ที่สุดของโลก จำเป็นต้องได้แรงหนุนจากการเก็บเกี่ยวที่ดี

ทางด้าน Dwight Roberts ประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ (president of the U.S. Rice Producers' Association) กล่าวว่า สภาพอากาศปัจจุบันทำให้ตลาดที่ตึงตัวอยู่แล้วยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้น ตลาดเต็มไปด้วยความผันผวน ขณะที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นาย Roberts กล่าวว่า ราคาข้าวส่งออกของไทย ซึ่งเป็นดัชนีหลักของเอเชีย อาจพุ่งถึงระดับ 550 ดอลลาร์ต่อตันภายในสิ้นปีนี้ จาก 510 ดอลลาร์ต่อตันในสัปดาห์นี้ เมื่อฟิลิปปินส์ต้องการข้าวเพิ่มขึ้น

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวของไทยในฤดูเก็บเกี่ยวหลัก อาจลดลง 20% เหลือไม่ถึง 20 ล้านตัน หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งรุนแรงสุดส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก

ส่วนที่เวียดนาม นาย Nguyen Hieu Tam หัวหน้าฝ่ายวิจัยข้าวบริษัทรวมทุนวิเคราะห์ตลาดเวียดนาม (head of rice research at Hanoi-based Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company) ซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงฮานอย กล่าวว่า ผลผลิตข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายหลังจากฝนตกหนักช่วงก่อนหน้านี้ แม้ไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสูญเสียในภาคการเกษตร แต่มีรายงานว่า นาข้าวเสียหายนับแสนเฮกแตร์

นาย Roberts ประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 ของโลก อาจลดลงอย่างน้อย 10% ของตัวเลขประมาณการโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ ทำให้พลาดเป้าการผลิตข้าวมากเป็นประวัติการณ์ และยิ่งส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ปรับลดค่าทำนายเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ระบุว่า ผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลง 5% เหลือ 11 ล้านตัน และทำนายว่า ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อเอเคอร์ จะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับจากปี 2548-2549

การปรับลดค่าทำนายผลผลิตข้าวของไทยและสหรัฐ เกิดขึ้นหลังจากภาวะน้ำท่วมทำลายผลผลิตในปากีสถานช่วงก่อนหน้า และในสัปดาห์นี้ พายุไต้ฝุ่นเม็กก็พัดถล่มฟิลิปปินส์ ทำให้ฟิลิปปินส์ขาดแคลนข้าวหนักขึ้น

นาย Salvador Sallacup โฆษกกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Philippines Agriculture Spokesman) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์สูญเสียข้าว 222,336 ตัน จากฤทธิ์พายุไต้ฝุ่นเมื่อวันที่ 20 ต.ค.) ขณะที่นายอันโตนิโอ เฟลดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ทำนายก่อนไต้ฝุ่นพัดเข้าชายฝั่งว่า ผลผลิตอาจเสียหายอย่างน้อย 600,000 ตัน

นาย Sallacup กล่าวว่า การสูญเสียอาจขยายวงกว้างขึ้น เนื่องจากยังมีรายงานความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยล่าสุด ไต้ฝุ่นเม็กก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก 1.47 ล้านไร่ รวมถึงหุบเขา Cagayan Valley และ central Luzon ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ที่มา Bloomberg

